

Ngày 28/4/2023

## TRUNG TÂM Y TẾ TAM BÌNH: TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ: “MỖI CẶP VỢ CHỒNG NÊN SINH ĐỦ HAI CON”.

Ngày 26-27/4/2023, Trung tâm Y tế huyện Tam Bình phối hợp với Trạm Y tế xã Ngãi Tứ, Song Phú và Phú Lộc tổ chức tuyên truyền Chương trình điều chỉnh mức sinh năm 2023, có 105 chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có 01 con tham dự.



*Ông Nguyễn Văn Bé Hai tuyên truyền điều chỉnh mức sinh*

Nội dung tuyên truyền về chính sách dân số: “ Mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con”, nhất là với những cặp vợ chồng đã sinh 1 con và không sinh con thứ ba trở lên. Mỗi gia đình sinh có 2 con mang lại rất nhiều quyền lợi và nghĩa vụ:

Thứ nhất: Những lợi ích của gia đình có được trước nhất và hiện tại là giúp bé đầu có thêm niềm vui khi có bạn chơi cùng, có bạn đồng hành trong thời thơ ấu; có anh, chị, em để yêu thương, chăm sóc mình, cùng chơi, cùng học... tránh buồn chán phòng những bệnh tâm lý, tự kỉ. Giúp các con học được cách giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi còn nhỏ, có được kỹ năng, cách xử lý mâu thuẫn, xung đột, đặc biệt là con lớn; vì trong cuộc sống tất cả mọi người phải đối mặt thường xuyên với mâu thuẫn, xung đột. Giúp các con học được cách chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ nhau; đồng thời tạo cảm hứng trong học tập và bé lớn luôn có ý thức trách nhiệm làm gương, bé nhỏ quan sát và làm theo.

Thứ hai: Những lợi ích cộng đồng, xã hội lâu dài: cơ cấu dân số hợp lý, quá trình già hóa dân số sẽ diễn ra chậm lại theo quy luật chung; thời kỳ cơ cấu dân số vàng kéo dài; không lựa chọn giới tính khi sinh (đến tuổi kết hôn không thiếu hụt nam/nữ), nhân lực lao động ổn định đảm bảo,... phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh, bền vững.

Thứ ba: Gia đình sinh có 2 con là thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trong chính sách dân số đặt ra trong giai đoạn mới. Mục tiêu Đảng, Nhà nước đề ra được người dân đồng thuận thì công tác dân số và phát triển sẽ thành công.



Mỗi gia đình nên có 2 con vì lợi ích gia đình và tương lai bền vững của đất nước./.

**NGUYỄN VĂN BÉ HAI**  
**TTYT huyện Tam Bình**